

# ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โครงการ สานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการ พัฒนาผู้นำ



ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ และ 12 ซีอีโอ โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED) ร่วมประชุมอัปเดตความคืบหน้าและ กำหนดทิศทางพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ

โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ นำโดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ (ที่ 9 จากขวา) พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจาก ภาคประชาสังคม อาทิ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้บริหารสูงสุด โรงเรียนสัตยาไส – คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – ดร.วิฑิต รัชชดาตะนันท์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนปัญญาประทีป และ 12 องค์การผู้ร่วมก่อตั้งโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED) ได้แก่

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ โดย นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหาร

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โดย นางสาวสุรีย์ ชูรัฐเจริญ ที่ปรึกษา

กลุ่มเซ็นทรัล โดย นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ

บมจ.ซีพี ออลล์ โดย นายธานีนท์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร โดย นายอเนก บุญหนุน รองประธานคณะผู้บริหาร

กลุ่มมิตรผล โดย นายกฤษฏา มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

บมจ.ปตท. โดย นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ โดย นางสาวอารยา ภูพานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกิจกรรมเพื่อสังคม ภาพลักษณ์ และสื่อสารองค์กร

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย โดย นายชลนัฐ ญาณารณพ รองผู้จัดการใหญ่

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ โดย ดร.เอกพล ณ สงขลา ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

บมจ.ไทย ยูเนี่ยนกรุ๊ป โดย นางวรรรัตน์ เลิศอนันต์ตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

และบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธาน

คณะกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน (ที่ 10 จากขวา) จัดการประชุมร่วมกัน

เพื่อรับทราบความคืบหน้าการพัฒนาโรงเรียนพระราชวังทั้ง 3,342 แห่ง ตลอดจนความร่วมมือระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นำรุ่นใหม่ (School Partners) จากแต่ละองค์กร นอกจากนี้ ยังเปิดเวทีสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกำหนดทิศทางและวางนโยบายการดำเนินโครงการระยะต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เมื่อเร็ว ๆ นี้